

Nhà ở giá rẻ cho người cao tuổi tại Thành phố Alameda



Dự kiến chuyển đến vào tháng 9 năm 2025!

Đây là cơ hội dành cho cựu chiến binh khuyết tật vô gia cư, từ 62 tuổi trở lên, được sống trong một studio hoặc căn hộ một phòng ngủ tại một vị trí tuyệt vời trong Thành phố Alameda. Linnet Corner chỉ cách phương tiện giao thông công cộng, các cửa hàng tạp hóa và các cửa hàng mua sắm khác, công viên, các nhà tuyển dụng địa phương và trường học một quãng đường đi bộ ngắn.

Khu nhà ở mới xây này sẽ cung cấp mười căn hộ studio (400 foot vuông) và sáu căn hộ một phòng ngủ (600 foot vuông), có phòng tắm và bếp riêng, phù hợp với hộ gia đình từ một đến ba người. Tất cả các căn hộ cho thuê đều được trang bị nội thất. Các dịch vụ dành cho cư dân cũng có sẵn tại chỗ và mỗi chủ hộ sẽ được cung cấp một thẻ đi lại miễn phí. Người thuê nhà chỉ chịu trách nhiệm về điện. Các tiện ích khác (nước, cống rãnh, rác) được cung cấp. Yêu cầu đặt cọc 500 đô la khi chuyển đến.

Tiền thuê hàng tháng cho căn hộ studio và căn hộ một phòng ngủ sẽ bằng 30% thu nhập. Tất cả cư dân Cựu chiến binh sẽ được cấp phiếu nhà ở. Cả cựu chiến binh bị buộc tội danh dự và không danh dự đều đủ điều kiện để nộp đơn. Phải là công dân hoặc thường trú nhân hợp pháp. Không có giới hạn thu nhập tối thiểu. Tình trạng vô gia cư sẽ được xác minh. Vui lòng không đến thăm trang web bất động sản vì hiện tại nó đang được xây dựng.

Unit Size	Number of units	AMI	Max income (1 person)	Max income (2 person)	Max income (3 persons)	Rent	Minimum income
Studio (Vets)	7	30%	\$32,700	\$37,380	n/a	30% of household income	n/a
Studio (Vets)	3	40%	\$43,600	\$49,480	n/a	30% of household income	n/a
One Bedroom (Vets)	6	30%	\$32,700	\$37,380	\$42,060	30% of household income	n/a



Để tham gia danh sách quan tâm, vui lòng truy cập trang web này hoặc quét mã QR ở trên:

<https://form.alamedahsg.org/Forms/linnetcornerinterest>

Xin lưu ý rằng đây không phải là danh sách chờ nhà ở nên không có đảm bảo nào về việc sắp xếp nhà ở.

Để biết thông tin cho thuê:

E-mail: linnetcorner@alamedahsg.org

điện thoại: (510) 747-4332



Housing Authority
— of the —
City of Alameda